



รายงานผลการดำเนินการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานตามภารกิจของโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมติดตามผลการดำเนินงาน โรงเรียนพุทขามครุฑมณีอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การจัดการศึกษาให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะผู้ปกครอง ต้องอาศัยกระบวนการนำกระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กล่าวถึงการมีส่วนร่วม ไว้ในมาตรา 8 (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 58 ได้บัญญัติเรื่องการมีส่วนร่วมไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิมี ส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผล หรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติสถานศึกษาที่ จัดการศึกษาทุกระดับจึงต้องปฏิบัติตามโดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน การจัดการศึกษา ทั้งนี้เพราะเมื่อผู้ปกครองควรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาย่อมจะช่วย ขับเคลื่อนให้การบริหารจัดการศึกษาดำเนินไปตามความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน ช่วยให้ สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชน ชุมชนรักและหวงแหนสถานศึกษา ซึ่งส่งผลให้ผู้ปกครอง และชุมชนสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา และให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการดำเนินกิจกรรม ต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ

การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่การศึกษา ปัญหา การวางแผนดำเนินการ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และการประเมิน ร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนให้กิจกรรมนั้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม คือ หลักร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบ

การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน จึงเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน เป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของทุก ฝ่าย นับตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น การวางแผน การดำเนินการและการแก้ไขปัญหา ตลอดจน การควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผล เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถทำได้ทั้งทางตรง คือ ร่วมเป็น คณะทำงานและทางอ้อมร่วมวางแผน หนทางนโยบาย

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมการดำเนินงานของโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ

นายวัฒนศิลป์ สิงห์เครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนา และปรับปรุง ส่งเสริมด้านคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน โดยมีการบริหารจัดการให้บุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของโรงเรียน ได้แก่ ร่วมกันวางแผนการจัดการศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันดำเนินงานต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน รวมถึงการติดตามและประเมินผล เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล

ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ ได้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของโรงเรียน ดังนี้

วัน/เดือน/ปี	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	จำนวนผู้เข้าร่วม	หมายเหตุ
31 พฤษภาคม 2566	การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566	1. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ให้ความร่วมมือในการป้องกัน แก้ไข และพัฒนานักเรียน 2. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูประจำชั้นและรับทราบข้อมูลพฤติกรรมด้านต่างๆ ทั้งการเรียนและความประพฤติ พร้อมทั้งหาแนวทางดูแลช่วยเหลือร่วมกัน 3. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็งในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน ระหว่างผู้ปกครอง ด้วยกัน และระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน	213	

วัน/เดือน/ปี	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม	จำนวนผู้เข้าร่วม	หมายเหตุ
		4. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาการศึกษาของนักเรียน		
14 พฤศจิกายน 2566	การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566	<p>1. เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน</p> <p>2. เพื่อชี้แจงความประพฤติของนักเรียน</p> <p>-3. เพื่อการดำเนินการติดตามวินัย จรรยาและยาเสพติดในโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ ได้ร่วมกับผู้ปกครองจัดทำ mou เรื่องความประพฤติและการป้องกันปัญหาเสพติด โดยมีตำรวจ นายดาบนายณัฐพล พิสิทธิ์ การป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธร ตำบลพุดเตย</p> <p>4. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และเสนอแนะเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนและทางสถานศึกษา</p>	213	

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์



ภาพกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์



คณะกรรมการสถานศึกษา ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
โรงเรียนพุทฺธมครุฑมณีอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์



